



1 – 5 สิงหาคม 2565

HIGHLIGHTS

• **ดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้**

- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 2565 เพิ่มขึ้นแข็งแกร่งมากกว่าคาด อัตราการว่างงานลดลงอยู่ในระดับก่อนการแพร่ระบาด
- ตัวเลขเปิดรับสมัครงานในเดือน มิ.ย. 2565 ลดลงอยู่ในระดับต่ำกว่า 11 ล้านตำแหน่งเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง
- ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 260,000 ราย
- ยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. 2565 ลดลงร้อยละ 6.2 MoM และระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน
- ดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 2565 ขยายตัวน้อยที่สุดในรอบกว่า 2 ปี
- ดัชนี ISM ภาคบริการสหรัฐฯ เดือน ก.ค. 2565 ขยายตัวดีขึ้น หลังจากที่ชะลอตัวติดต่อกันสามเดือนก่อนหน้า

ดัชนีเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่สำคัญในสัปดาห์นี้

📊 **ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 2565 เพิ่มขึ้น 528,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 258,000 ตำแหน่ง** โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้นในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นการจ้างงานในหมวดผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นระดับก่อนการแพร่ระบาดและเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า 50 ปี ส่วนอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานในเดือน ก.ค. 2565 ลดลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 62.1 จากร้อยละ 62.2 ในเดือนก่อนหน้า ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 MoM (+5.2% YoY) ซึ่งถือว่าค่าจ้างขยายตัวในระดับแข็งแกร่ง และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงการแพร่ระบาดที่ประมาณร้อยละ 3 YoY ทั้งนี้ตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐฯ พ้นตัวสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาด และขยายตัวแข็งแกร่งมาก แม้ว่าหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในหลายภาคส่วนชะลอตัวลงท่ามกลางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งตลาดแรงงานที่ยังคงขยายตัวมากกว่าคาดนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ โดยหลังจากการเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงานเดือน ก.ค. 2565 ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่ามีความเป็นไปได้มากถึงร้อยละ 68.5 ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.75 percentage point ในการประชุมเดือน ก.ย. 2565 เพิ่มขึ้นจากช่วงหนึ่งวันก่อนหน้าที่คาดว่าจะมีความเป็นไปได้เพียงร้อยละ 34.0

📊 **กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ประจำเดือน มิ.ย. 2565 พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน ลดลงร้อยละ 5.4 MoM มาอยู่ที่ 10.7 ล้านตำแหน่ง ซึ่งตัวเลขการเปิดรับสมัครงานอยู่ในระดับต่ำกว่า 11 ล้านตำแหน่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2564** ส่วนอัตราการลาออกจากงานโดยสมัครใจยังคงอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งอัตราการลาออกจากงานโดยสมัครใจและระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 3 เมื่อเดือน พ.ย. 2564 ทั้งนี้อัตราการลาออกจากงานโดยสมัครใจถือว่ายังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับการลาออกจากงานโดยสมัครใจในช่วงก่อนการแพร่ระบาดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.3 บ่งชี้ถึงความมั่นใจในตลาดแรงงานของแรงงาน นอกจากนี้การให้ออกจากงาน (layoff) ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าก่อนการแพร่ระบาด ทั้งนี้ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานบ่งชี้ว่า ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลง โดยอัตราส่วนการเปิดรับสมัครงานต่อผู้ว่างงานอยู่ที่ประมาณ

✚ **ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ** ประจำสัปดาห์วันที่ 30 มิ.ย. 2565 เพิ่มขึ้น 6,000 ราย เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า มาอยู่ที่ 260,000 ราย สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ทั้งนี้ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกซึ่งสะท้อนถึงการเลิกจ้าง เริ่มมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย. 2565 ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าภาคธุรกิจเริ่มปรับลดพนักงานท่ามกลางความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวในอนาคต แต่ตัวเลขดังกล่าวถือว่ายังคงอยู่ในระดับต่ำ และสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐฯ

✚ **สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าในเดือน มิ.ย. 2565 ลดลงร้อยละ 6.2 MoM สู่ระดับ 7.96 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ** เนื่องจากมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 MoM อยู่ที่ 2.61 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นมูลค่าการส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ห้า นำโดยการเพิ่มขึ้นของการส่งออกน้ำมันดิบ ทองคำ และอาหาร ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากระดับราคาที่สูงขึ้น ขณะที่มูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 0.3 MoM อยู่ที่ 3.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนลดลง ทั้งนี้มูลค่าการค้าดุลการค้าของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สามจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมี.ค. 2565 อย่างไรก็ตามแนวโน้มการค้าดุลการค้าของสหรัฐฯ ไม่น่าจะลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้นจะเป็นปัจจัยถ่วงการส่งออกของสหรัฐฯ ในอนาคต

✚ **ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) ระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อของภาคการผลิตในสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 2565 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 52.8 จากระดับ 53 ในเดือนก่อนหน้า** ทั้งนี้ค่าดัชนีที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ถึงภาวะขยายตัว แต่ดัชนีในเดือน ก.ค. 2565 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐฯ ขยายตัวน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 ทั้งนี้ปัจจัยกดดันมาจากยอดคำสั่งซื้อใหม่ลดลงแตะระดับต่ำที่สุดในรอบ 2 ปี โดยธุรกิจลดการสั่งซื้อเนื่องจากกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงอีกในอนาคต และธุรกิจได้สั่งซื้อเพื่อกักตุนสินค้าก่อนหน้าทำให้มีอุปทานส่วนเกินจำนวนมากที่ต้องระบายออก ขณะที่การจ้างงานในภาคการผลิตยังคงแข็งแกร่ง และระดับราคาขยายตัวชะลอลง

✚ **สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อของภาคบริการในเดือน ก.ค. 2565 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 56.7 จากระดับ 55.3 หลังจากทีลดลงติดต่อกันสามเดือนก่อนหน้า** ซึ่งค่าดัชนีที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ถึงภาวะขยายตัว ทั้งนี้ดัชนีภาคบริการในเดือน ก.ค. 2565 ที่ขยายตัวดีขึ้นมีปัจจัยหนุนสำคัญจากยอดคำสั่งซื้อใหม่ การผลิต และการจ้างงานของภาคบริการปรับตัวดีขึ้น ขณะที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อผ่อนคลายลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สาม ทั้งนี้ภาพรวมภาคบริการยังคงขยายตัวและมีการจ้างงานต่อเนื่อง ซึ่งราคาน้ำมันเบนซินที่เริ่มมีทิศทางปรับตัวลดลงเล็กน้อย จะช่วยให้รายได้ที่แท้จริงของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาคบริการ

Financial Market

➤ ดัชนี Dow Jones ปิดลดลงเมื่อเทียบรายสัปดาห์ ขณะที่ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ปิดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้นักลงทุนให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของดัชนีเศรษฐกิจเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

Weekly Change

- ดัชนี Dow Jones ปิดลดลงร้อยละ 0.13 ปิดที่ 32,803.47 จุด
- ดัชนี S&P500 ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.26 ปิดที่ 4,145.19 จุด
- ดัชนี Nasdaq ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.70 ปิดที่ 12,657.56 จุด

➤ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวในช่วง -1 ถึง 35 bps โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 2 เดือนขึ้นไป ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ยังอยู่ในภาวะ inverted yield curve โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 1 ปี สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุตั้งแต่ 2 ปี จนถึง 30 ปี สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเผชิญภาวะถดถอยจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 เดือน เพิ่มขึ้น 17 bps อยู่ที่ร้อยละ 2.58
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 35 bps อยู่ที่ร้อยละ 3.24
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 16 bps อยู่ที่ร้อยละ 2.83

➤ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบรายสัปดาห์ โดย Dollar Index (DXY Index) อยู่ที่ 106.59 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.72

